

Let's Relax เปิดสาขาใหม่ที่ห้าง Siam Square

One ศูนย์การค้าใหม่ใจกลางสยามสแควร์



สยามสแควร์วัน - Let's Relax Spa บริหารงานโดยบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [SPA] เปิดสาขาใหม่ที่ห้าง Siam

SquareOne ห้างใหม่ใจกลางสยามสแควร์ ที่เต็มไปด้วยความทันสมัย รสนิยมของเด็กรุ่นใหม่ไปจนถึงวัยทำงานที่เข้ามาเรียนหรือทำงานในใจกลางเมือง

โดยสาขานี้ตกแต่งในคอนเซปต์ Modern Chic มีความทันสมัยของ Space สอดคล้องกับ Space Concept ของตัวห้าง ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองกรุงเทพ

รอบล้อมไปด้วยศูนย์การค้าชั้นนำ อาทิ สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และ สยามดิสคัฟเวอรี มีการคมนาคมที่สะดวกสบาย

ผ่านทำเลที่ตั้งที่เข้าถึงง่ายจากถนนหลายเส้นทาง ทั้งถนนพญาไทและถนนพระราม1 หรือสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสยาม

โดยสาขานี้จะมีห้องบริการมากกว่า 10 ห้อง ครอบคลุมด้วยห้องทรีทเมนต์ ในพื้นที่ครอบคลุมกว่า 400 ตารางเมตร บนชั้น 6 ของ ศูนย์การค้า Siam

Square One



ตกแต่งในสไตล์โมเดิร์น เลือกใช้วัสดุที่สะท้อนความเป็นตะวันออก เช่น หวายและไม้สัก ใช้เส้นโค้งผสมกับวัสดุที่เป็นไม้

ให้ความรู้สึกถึงการต้อนรับและอบอุ่น สถาปัตยกรรมการตกแต่งแบบสมัยใหม่ โดดเด่นการจัดวางของเฟอร์นิเจอร์สไตล์โมเดิร์น คอนเทมโพรารี

ในส่วนของห้องนวดที่ใช้โทนสีเทาเป็นหลักเพื่อให้รู้สึกผ่อนคลาย จากความเหนียวแน่นและความเครียด ต่างๆของผู้ใช้บริการ

ผสมผสานโดยการเสริมความสดชื่นด้วยภาพ ดอกไม้สีเหลืองม่วงที่ถูกบรรจุติดไว้ที่ผนังบางส่วนของห้อง จึงทำให้บรรยากาศโดยรวมให้ความรู้สึกโล่ง

โปร่ง สงบผ่อนคลายแบบสบายๆ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับลูกค้าที่ต้องการ มาพักผ่อนและผ่อนคลายจากการช้อปปิ้งหรือการทำงาน

นอกจากนี้ทางเรายังมีเมนูสปาของ Let's Relax สร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อมอบการบำบัดที่เป็นการผสมผสานระหว่าง ภูมิปัญญาตะวันออกและตะวันตก

หรือแม้แต่การนำเทคโนโลยีสปา ที่ทันสมัยมาผสมผสาน หลอมรวมเข้าด้วยกันเป็นสปาชั้น พรีเมียมแบบที่ให้ความ
ผ่อนคลายสูงสุดต่อผู้ใช้บริการ

นำเสนอออกมาเป็นการบำบัดที่หลากหลายอย่างไม่เหมือนใคร เช่น

การนวดด้วยหินภูเขาไฟและน้ำมันหอมระเหยที่ถือเป็นซิกเนเจอร์ที่รึทแผ่นดินของที่นี่เลยทีเดียหรือจะเป็นการนวด
ในรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น นวดเท้า

นวดไทย นวดหน้า พอกผิว ชัดผิว เป็นต้น

นอกจากนั้นท่านยังสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สปาและไลฟ์สไตล์จากธรรมชาติที่มีคุณภาพ อาทิ น้ำมันนวด สครับ
ชัดผิว Diffuser Kit เป็นต้น ที่

Blooming Shop เพื่อใช้เองหรือเป็นของขวัญให้สำหรับคนที่คุณรัก